



## ผส.พนักก่าลิ่งภาคเอกชนรับมือสังคมผู้สูงอายุ พร้อมจัดประกวดสถานบริการดูแลผู้สูงอายุดีเด่นครั้งแรกในไทย

23 มี.ค. 2560 | (173 ผู้เข้าชม) |   

กรมกิจการผู้สูงอายุ ชับมือสมาคมธุรกิจบริการผู้สูงอายุ สมาคมการทอ้งเทียวเชิงการแพทยและสุขภาพไทย และบริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซีบีซีเอ็น ออกก่าลิ่งเชอร่ จ่ากคในฐรณะผู้จคจกน InterCare Asia จคคโครงการมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานดีเด่นสถานบริการดูแลผู้สูงอายุ คร่งแรกในประเทศไทย หวังสร้างมาตรฐานและยกระดับธุรกิจไทยเพือบูรณาการความร่วมมือรับสังคมสูงวัย

วันนี้ (23 มีนาคม 2560) นายธำรง ธีรชวชชฃม รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดเผยในงานแถลงข่าวการจัดโครงการมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานดีเด่นสถานบริการดูแลผู้สูงอายุ ว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2564 และกรมกิจการผู้สูงอายุก็มีนโยบายในการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุอย่างมีบูรณาการและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมเตรียมความพร้อมสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ ดังนั้น กรมฯ จึงได้ร่วมมือกับ สมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย สมาคมการทอ้งเทียวเชิงการแพทยและสุขภาพไทย และบริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซีบีซีเอ็น ออกก่าลิ่งเชอร่ จ่ากค ในฐรณะผู้จคจกน InterCare Asia จคคโครงการมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานดีเด่นสถานบริการดูแลผู้สูงอายุ คร่งแรกในประเทศไทย เพือยกระดับและสร้างมาตรฐานของธุรกิจบริการดูแลผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้ธุรกิจบริการผู้สูงอายุของไทยเกิดการพัฒนาดังต่อเนื่อง และช่วยสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นเมคคิลล์ ฮับ หรือศูนย์กลางทางการแพทย

“แม้ว่าภาครัฐจะมีสถานบริการดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศ อาทิ สถานเอนามย โรงพยาบาลชชชฃน โรงพยาบาลอาเภอ โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ และยังมีสถานสงเคราะห์คนชราอีกหลายแห่งทั่วประเทศ รวมถึงสถานบริการดูแลผู้สูงอายุ หรือ เนอรส์ชิ่งโฮม ของภาคเอกชนและโรงพยาบาลเอกชน อีกกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ ก็ยังไม่เพียงพอต่อคานวนผู้สูงอายุ ซึ่งนับวันจะยังมีจกนวนเพิ่มมากขึ้น กรมฯ จึงต้องมีบทบาทในการสนับสนุนให้เกิดสถานบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน” รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุกล่าว

ทางด้าน ดร.รัชฎา พองธนกิจ นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย กล่าวว่ ปัจจุบัน ผู้สูงอายุในประเทศไทยมีอัตราขยายตัวเพิ่มมากขึ้นคิดเป็นประมณร้อยละ 4 ต่อปี ส่งผลให้ธุรกิจบริการผู้สูงอายุ หรือ เนอรส์ชิ่งโฮม (Nursing Home) ที่ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจดังกล่าวอยู่จกนวน 1,000 แห่ง โดยมีผู้สูงอายุที่ใช้บริการในเนอรส์ชิ่งโฮมเต็มเกือบทุกที่ และผู้ใช้บริการมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และคาดการณ์ว่ธุรกิจบริการดูแลผู้สูงอายุจะมีกการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเพือรองรับความต้องการของผู้สูงอายุ

อย่างไรก็ตาม สมาคมฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาและสร้างมาตรฐานของการบริการแก่ผู้สูงอายุในอนาคต เพราะเราเหลือเวลาอีกเพียง 4 ปี ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2564 และมีเวลาอีก 14 ปี ในการเตรียมความพร้อมกับการเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอด หรือมีสัดส่วนผู้สูงอายุร้อยละ 28 ในปี 2574 ดังนั้น จึงจำเป็นต้องสร้างมาตรฐานการบริการให้เกิดการยอมรับในระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากทั่วโลกมาให้บริการแก่ผู้สูงอายุ อาทิ อุปกรณ์ช่วยสื่อสารผ่านทางสายตาสำหรับผู้พิการหรือคนสูงอายุที่สื่อสารลำบาก ห้องน้สำหรับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ รถเข็นปรับย่นได้ เครื่องฝึกเดิน ฯลฯ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุอย่างปลอดภัย

แพทย์หญิงประภา วงศ์แพทย์ นายกสมาคมการทอ้งเทียวเชิงการแพทยและสุขภาพไทย กล่าวว่ ที่ผ่านมการขยายตัวของตลาดผู้สูงอายุมีได้มีเพียงแต่ความต้องกการอายุในประเทศไทย แต่ยังมีผู้สูงอายุจากต่างประเทศ ที่อยู่ในกลุ่มประชชชพัฒนาแล้วมีความสนใจหาที่พักระยะยาวเกษียณด้วย โดยมีข้อมูลจากกรมการทอ้งเทียวกระทรวงการทอ้งเทียวว่ ในปี 2558 มีนักท่องเที่ยวที่เป็นผู้สูงอายุชาวต่างชาติกว่า 3.62 ล้านคนคิดเป็นร้อยละ15 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดมีอัตราการเดินทางเฉลี่ยร้อยละ17.21 ต่อปี ก่อให้เกิดรายได้โดยรวม 1.59 แสนล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 29.14 ของรายได้จกนักท่องเที่ยวทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีชาวต่างชาตินิยมมาพ่านักระยะยาวในสถานที่ยอดนิยมหลายแห่งเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ 8 ต่อปี โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ มีชาวญี่ปุ่นลงทะเบียบน้อย่างเป็นทางการเพือมาพ่านักระยะยาวประมาณ 4,000 รายและที่มากพ่านักโดยที่ไม่ได้ลงทะเบียนอย่างเป็นทางการอีกประมาณ 2,000 ราย โดยมีค่าใช้จ่ายรายละประมาณ 300,000 บาทต่อคน ทำให้มีรายได้จกกลุ่มดังกล่าวไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี และกลุ่มผู้สูงอายุต่างชาติเหล่านี้มักจะเลือกพ่านักที่สามารถเข้าถึงการรักษายาบาลได้สะดวกเป็นหลัก นอกเหนือจากบรรยากาศที่ค่นชื้อชอบ โครงการนี้จึงเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องมาเรียนรู้อั้ร่วมกัน เพือพัฒนาศักยภาพการบริการให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

นายสืบพงษ์ สมิตพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซ์ซิชั่น ออคาไนเซอร์ จำกัด หรือ ซีโอบี กล่าว ว่า โครงการมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานดีเด่น สถานบริการดูแลผู้สูงอายุ ถือเป็นไฮไลต์ของการจัดงาน InterCare Asia2017 ซึ่งเป็นงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุและผู้พิการ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา

ทั้งนี้ งาน InterCare Asia2017 เปรียบเสมือนศูนย์รวมเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ จึงเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการสถานบริการดูแลผู้สูงอายุ และผู้พิการเข้าร่วมงานเพื่อเลือกสรรผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ ขณะที่โครงการมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานดีเด่นสถานบริการดูแลผู้สูงอายุ ก็ จะแสดงให้เห็นถึงคุณภาพและมาตรฐานของธุรกิจบริการดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย ด้วย

โครงการมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานดีเด่นสถานบริการดูแลผู้สูงอายุ จะเปิดให้ สถานบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีใบอนุญาตทั้งภาครัฐและเอกชน สมัครเข้าประกวดได้ ตั้งแต่ 23 มีนาคม - 28 เมษายน 2560 จากนั้นจะมีการประเมินผล และลงพื้นที่ตรวจสอบ ระหว่าง 1 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2560 และประกาศผลพร้อมมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ดีเด่น ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ภายในงาน InterCare Asia2017

ทั้งนี้ จะมีการมอบตราสัญลักษณ์ดีเด่นแก่สถานบริการดูแลผู้สูงอายุ รวม 20 รางวัล แบ่งเป็น สถานบริการของภาครัฐ รวม 5 รางวัล และสถานบริการของภาคเอกชน 15 รางวัล ซึ่งรางวัลของสถานบริการภาคเอกชนจะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ สถานบริการขนาดเล็ก 1-30 เตียง ขนาดกลาง 30-50 เตียง และขนาดใหญ่ 51-100 เตียง กลุ่มละ 5 รางวัล

สำหรับเกณฑ์การประเมินจะพิจารณาจากปัจจัยสำคัญ 7 ประการ ได้แก่ 1.ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 2.ด้านความปลอดภัย 3.ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก 4.ด้านบุคลากร 5.ด้านการสื่อสารกับผู้สูงอายุและญาติ 6.ด้านบริหารจัดการ และ 7.ด้านบริการ โดยสถานบริการดูแลผู้สูงอายุทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนใจเข้าร่วมรับการประเมินเพื่อรับมอบตราสัญลักษณ์ดีเด่น ติดต่อ สมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการดูแลผู้สูงอายุไทย โทร 02-441-7899 โทรสาร 02-431-1404 หรือทาง Email : [elderly.asso@gmail.com](mailto:elderly.asso@gmail.com)